



**การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖**

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก			สูง สุด
๑	นำทรัพย์สินของ อบต.ไปใช้ใน กิจกรรมของ ตนเองหรือ นอกเหนือจาก งานของ อบต.	นำรถยนต์ของอบต.ไปใช้ใน กิจกรรมของตนเอง บ่อยครั้งซึ่งต้องรับผิดชอบ จ่ายค่าน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมัน เชื้อเพลิงและทำการ เบิกเกินกว่าความเป็นจริง	๑.ผู้บังคับบัญชา ขาดการควบคุม อย่างใกล้ชิด หรือไว้วางใจ มากเกินไป ๒.ขาดการบันทึก การใช้ทรัพย์สินของ ราชการอย่างเป็น ระบบ	๑.พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	/							๑.กำกับดูแล ตรวจสอบไม่ให้ ข้าราชการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ส่วนตัว ๒.ตรวจสอบบันทึก หรือรายงานการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการให้ถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ เพื่อประโยชน์ หรือธุรกิจ ส่วนตัว
๒	การรับของขวัญ หรือเรียก/รับ สินบน	มีการเรียกรับของขวัญ จากบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้ บุคคลนั้นได้ผลประโยชน์ จากองค์กร	มีการรับสินบน/ เรียกรับเงิน/ สินน้ำใจ/เลี้ยง รับรองซึ่งจะนำไปสู่ การเอื้อประโยชน์ ให้กับคู่สัญญา	๑.พรบ. ประกอบ รัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ ป้องกันและ ปราบปราม การทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ ๒.ประมวล กฎหมาย อาญา	/						ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ อย่างใกล้ชิด มิให้ เรียก/รับของฝากจาก บุคคลภายนอกและ จัดทำโครงการ เกี่ยวกับการไม่รับ ของขวัญ/ของฝาก จัดทำนโยบาย“No Gift Policy ไม่รับ – ไม่ให้”เพื่อหลีกเลี่ยง การกระทำซึ่งนำไปสู่ การเลือกปฏิบัติ หรือ ก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน	ไม่มีการให้ ของขวัญของ ฝากจาก บุคคล ภายนอกและ จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้ ของขวัญของ ฝากจากบุคคล ภายนอก	

ร.ที่.	โครงการ/ กิจกรรม	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่ อาจมีผล กระทบ/กระตุ้น ให้เกิดการทุจริต	การ ควบคุม/ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสียหาย							มาตรการ ป้องกัน เพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
					ไม่มี	ต่ำ มาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูง มาก	สูง สุด			
๓	การทุจริตใน กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑.การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ จัดซื้อจัดจ้างให้พวก พ้องได้เปรียบหรือชนะ การประมูล ๒.การปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะ เช่นการปิด ประกาศการจัดซื้อจัด จ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า	๑.กรรมกรที่ เกี่ยวข้องกับกร จัดซื้อจัดจ้างมีส่วน ได้ส่วนเสีย ๒.การกำหนด คุณลักษณะเฉพาะ ของวัสดุและ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัด จ้างให้พวกพ้อง ได้เปรียบหรือชนะ การประมูล ๓.การปกปิดข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างต่อ สาธารณะเช่น การ ปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารล่าช้า	๑.พรบ.จัดซื้อ จัดจ้างและ การบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๒.ระเบียบการ คลังว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้าง และการ บริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐	/								กำกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องอย่าง ใกล้ชิด ไม่ให้ปฏิบัติ หน้าที่ที่เห็นแก่เงิน หรือพวกพ้องของตน ไม่ปิดบังซ่อนเร้น ข้อมูลใดๆปฏิบัติ หน้าที่อย่างเปิดเผย ตรวจสอบให้ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ดำเนินงาน ตามที่ ระเบียบ ข้อกฎหมาย กำหนด	จำนวนเรื่อง ร้องเรียน เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยง : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก

ชื่อผู้รายงาน : น.ส.วริษฐา โพธิ์ทอง ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ